

**PHỤ LỤC II****Biểu số 4: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI (NẾU CÓ) NĂM 2020**

**CÔNG TY TNHH MTV  
XỔ SỐ KIẾN THIẾT CÀ MAU  
MSDN: 2000266927**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Cà Mau, ngày 25 tháng 6 năm 2021*

Số: *37* /XSCM-CBTT

**I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH**

Trong các hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau (Công ty) không được Chủ sở hữu giao thực hiện nhiệm vụ công ích. Tuy nhiên trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có gắn một phần trách nhiệm với xã hội.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Khối lượng, sản lượng sản phẩm dịch vụ công ích thực hiện trong năm		0	0	0
1.1	Sản phẩm 1		0	0	0
1.2	Sản phẩm 2		0	0	0
2	Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm		0	0	0
3	Doanh thu thực hiện các sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm		0	0	0

**II. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP****1. Trách nhiệm bảo vệ môi trường.**

Trong quy trình sản xuất vé xổ số và sản phẩm đầu ra của hoạt động xổ số kiến thiết có ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường. Tuy nhiên, Công ty có trách nhiệm trong việc hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động về bảo vệ môi trường chung cho toàn xã hội.

**2. Trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội.**

Mục tiêu chính và cũng là trách nhiệm của Công ty sẽ tạo ra nguồn thu để đóng góp cho ngân sách Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội. . . Ngoài ra, Công ty còn có trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội



thông qua các hoạt động như: Tham gia hoạt động từ thiện, đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, tặng nhà tình nghĩa - nhà tình thương, hỗ trợ quỹ khuyến học, mổ mắt cho người nghèo, các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội khác.

### **3. Trách nhiệm với nhà cung cấp.**

Luôn thực hiện đúng cam kết, trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. về trách nhiệm đối với nhà cung cấp luôn kịp thời và đúng hạn theo hợp đồng.

### **4. Trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng.**

Hoạt động xổ số kiến thiết là ngành dịch vụ giải trí có thưởng, luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, nhất là người tham gia dự thưởng. Công ty luôn có trách nhiệm trong việc bảo đảm lợi ích chính đáng và cao nhất cho người tiêu dùng trong việc tham gia dự thưởng vé xổ số kiến thiết của Công ty. Một số hoạt động như: Phòng chống vé số giả, phòng chống số đề, chính sách hỗ trợ cho đại lý và người bán lẻ. . . khi gặp khó khăn.

### **5. Trách nhiệm đảm bảo lợi ích cho cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp.**

Công ty là loại hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, nên Công ty luôn hướng đến mục tiêu là tạo ra nguồn thu cao nhất cho ngân sách địa phương, để góp phần trong lĩnh vực đầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội. .

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn bảo đảm hài hòa giữa 3 lợi ích, đó là lợi ích Nhà nước, lợi ích người lao động và lợi ích người tiêu dùng, trong đó lợi ích người lao động phải được gắn liền với lợi ích của Công ty.

Công ty luôn có trách nhiệm với người lao động thông qua việc bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng cho người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần; đảm bảo tiền lương, thu nhập luôn theo xu hướng tăng cùng với quá trình tăng trưởng và sự phát triển của Công ty; đồng thời tạo điều kiện và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên Công ty.